



นายสมชาย แซ่จั่ว

เรื่องจับ จับ เลี้ยงตัวจัด จัด เวลานิด นิด รายได้งาม งาม

จิ้งหรีด เป็น แมลงเศรษฐกิจที่ประชาชน นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ตลาด มีความต้องการสูง แต่ในธรรมชาติจะหาจิ้งหรีด มาเพื่อบริโภคได้ไม่มากนัก บางฤดูมีมาก บางฤดู แหบจะหาไม่ได้ การเลี้ยงจิ้งหรีดจึงเป็นอาชีพ หนึ่งที่ที่น่าสนใจอีกทางหนึ่ง **นายสมชาย แซ่จั่ว** เกษตรกร อ.เมือง จ.สระแก้ว เล็งเห็นถึงโอกาส ในการสร้างรายได้จากอาชีพดังกล่าวจึงได้เริ่ม เลี้ยงจิ้งหรีดอย่างจริงจัง

สมชายเล่าว่า หลังจากตนเองสนใจที่จะ เลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพ จึงได้ไปศึกษาวิธี การเลี้ยงจากเกษตรกรในพื้นที่ที่เลี้ยงมาก่อน เมื่อได้รับความรู้และเห็นว่ามีความเป็นไปได้ จึง ได้ลงทุน ซื้อไข่จิ้งหรีดมา 300 ชัน เป็นเงิน 30,000 บาท เมื่อได้จิ้งหรีดมากขึ้นก็ขยายพื้นที่ การเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น และขายพันธุ์ต่อมาเรื่อยๆ

ขั้นตอนการเลี้ยงเริ่มต้นจากสร้าง บ่อเลี้ยง กั้นผนังให้มิดชิดความสูงประมาณ 80 เซนติเมตร ขนาดตามปริมาณการเลี้ยง เช่น บ่อ ขนาด 4x6 เมตร สามารถเลี้ยงได้ 350 ชัน ไม่ ต้องลาดพื้น ใส่สังข์แบบกระดาดขเพื่อให้อากาศ เข้าไปอาศัยและหลบหนีไม่ให้ตัวที่โตกว่ากัด หลังจากรได้ไข่จิ้งหรีดมาก็ให้นำมาวางในบ่อเลี้ยง ใช้ ไซ่คลุมด้วยถุงพลาสติก และคอยเปิดสังเกตดู เวลา 7-10 วัน ในการฟักเป็นตัว เมื่อไซ่ฟักแล้ว

ตัวอ่อนจะติดตัวออกจากขันมาอยู่ในแผงไซ่ เริ่ม ให้อาหารไก่ปดเป็นอาหารลูกจิ้งหรีดวันละครั้ง ในการให้น้ำจิ้งหรีดจะใช้ฟองน้ำชุบน้ำให้ชุ่มแล้ว วางในบ่อเลี้ยง ตัวอ่อนจะมาดูดกินน้ำที่ฟองน้ำ อย่านำน้ำโดยใส่ถ้วยหรือจาน เพราะจะทำให้ ตัวอ่อนจมน้ำ และต้องนำตาข่ายตาถี่มาคลุมบ่อ ให้มิดชิด กันจิ้งหรีดตัวอ่อนลุดออกไป และ เป็นการป้องกัน มด จิ้งจก ตุ๊กแก มากินตัวอ่อน อีกด้วย

เมื่อเลี้ยงได้ประมาณ 20 วัน จะให้ อาหารใช้รำผสมกับอาหารไก่ ด้วยเพื่อ ลดต้นทุน ให้น้ำโดยการฉีดพ่นละอองน้ำทั่ว บริเวณบ่อ เมื่อเลี้ยงได้ 35 วัน ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเร่งการสร้าง รังไข่ ในขณะที่ตัวเริ่มโตขึ้น จิ้งหรีดจะมีการ ลอกคราบ โดยปกติตลอดอายุขัยหรือประมาณ 45-60 วัน จะลอกคราบประมาณ 7 ครั้ง เมื่อ โตเต็มที่ จิ้งหรีดจะมีการผสมกันเองตาม ธรรมชาติ ต้องคอยสังเกตหากจิ้งหรีดเริ่ม ผสมพันธุ์แล้ว อีกประมาณ 3-4 วันจะเริ่มวางไข่ ต้องนำภาดใส่ซีเมนต์แก้วลงวางไว้ในบ่อ จิ้งหรีด จะขึ้นวางไข่บนภาดซีเมนต์แก้ว หลังจากนั้นเก็บ ไซ่คลุมด้วยถุงพลาสติก และคอยเปิดสังเกตดู ทุกวันเพื่อดูว่าไซ่ฟักตัวหรือยัง โดยปกติใช้เวลา

7 วัน ไซ่ก็จะฟักเป็นตัว ทั้งนี้จิ้งหรีดที่สมบูรณ์ดี จะวางไข่ประมาณ 4 รอบ แต่ลูกในบ่อที่ 1 และ 2 จะมีความแข็งแรงมากกว่ารุ่นที่ 3 และ 4 ในการ ขยายพันธุ์จึงจะให้จิ้งหรีดไซ่แค่ 2 รุ่น

ส่วนการจำหน่ายจะจับจิ้งหรีดตัวโต เต็มที่ลำตัวยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มาลวก น้ำร้อนและส่งให้กับพ่อค้าคนกลางและขายปลีก ให้กับพ่อค้ารายย่อย ราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง กิโลกรัมละ 60-100 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณ ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ซึ่งจิ้งหรีดที่เลี้ยง 100 ชัน จับได้ประมาณ 15 กิโลกรัม ทั้งนี้ ความต้องการ ของตลาดทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและภูมิภาคอื่นๆ ยังมีความต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการขยาย พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว

สนใจศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงหรือสนใจสั่ง ซื้อจิ้งหรีดกับนายสมชาย แซ่จั่ว ติดต่อได้ที่ 26 ม. 7 บ้านด่าน ต.โคกบึงผ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว โทร.08-7562-5279

